



พฤติกรรมของสตรีเชื้อชาติไทย เพื่อความมีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอีกด้วย

ผลการศึกษาพบว่าสตรีชาวจีนต้องการบุตรโดยเฉลี่ย ๔.๖ คน สตรีไทยต้องการบุตรโดยเฉลี่ย ๓.๗ คน สำหรับสตรีชาวจีนที่อายุ ๑๕-๒๔ ปี ต้องการบุตรโดยเฉลี่ย ๓.๗ คน สตรีอายุ ๔๕ ปีขึ้นไป ต้องการบุตรโดยเฉลี่ย ๕.๕ คน ซึ่งการที่พบว่าสตรีชาวจีนที่ยังอยู่ในวัยสาวมีความต้องการบุตรจำนวนน้อยนั้น ก็อาจคาดคะเนถึงขนาดครอบครัวของสตรีชาวจีนในอนาคตว่าคงจะมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ

สำหรับความรู้และทัศนคติของสตรีที่ไม่เคยใช้การป้องกันการปฏิสนธิ ปรากฏว่าสตรีชาวจีนร้อยละ ๕๖ มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันมิให้บุตรมากเกินไป ซึ่งแหล่งที่มาของความรู้สำคัญคือ เพื่อน ญาติ และสามี ประมาณครึ่งหนึ่งเห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัว และประมาณหนึ่งในสามต้องการทราบถึงประโยชน์ของการวางแผนครอบครัว สำหรับสตรีชาวไทยผู้มีความรู้และทัศนคติดังกล่าวมีอัตราส่วนสูงกว่าชาวจีน กล่าวคือร้อยละ ๖๔ มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ประมาณร้อยละ ๖๐ มีทัศนคติในทางเห็นด้วย และต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางประชากรคืออายุและจำนวนบุตรที่ต้องการ และปัจจัยทางสังคมคือระดับการศึกษา มีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัว ทั้งในกลุ่มสตรีชาวจีนและชาวไทย กล่าวคือ ผู้ที่เห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัว ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับวิธีต่างๆ และประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวมีอัตราส่วนลดลงในกลุ่มสตรีสูงอายุ และในกลุ่มสตรีที่มีความต้องการบุตรจำนวนมากขึ้น อัตราส่วนของผู้มีความรู้และทัศนคติดังกล่าวเพิ่มขึ้นในกลุ่มสตรีที่มีการศึกษาสูงขึ้นไป ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าผลการศึกษานี้สนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับปัจจัยทางประชากรอีกประการหนึ่งคือ จำนวนบุตรที่มีตัวตนไม่ส่งผลต่อความรู้และทัศนคติด้านการวางแผนครอบครัวของสตรีชาวจีนเท่าใดนัก เพราะปรากฏว่าอัตราส่วนของผู้ที่เห็นด้วย ผู้ที่ต้องการทราบเกี่ยวกับวิธีและประโยชน์ของการวางแผนครอบครัวได้ลดลงในกลุ่มสตรีที่มีบุตรมีชีวิตจำนวนมากขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับผลที่พบในกลุ่มสตรีชาวไทย ปรากฏว่าอัตราส่วนของผู้มีความรู้และทัศนคติดังกล่าวเพิ่มขึ้นในกลุ่มสตรีที่มีบุตรจำนวนมากขึ้น ปัจจัยทางประชากรอีกประการหนึ่งคือ ความคิดเห็นด้านการวางแผนครอบครัวของสามี ปรากฏว่ามีอิทธิพลมากต่อความรู้และทัศนคติต่อการวางแผนครอบครัวของสตรีเหล่านั้น เพราะปรากฏว่าสตรีทั้งชาวไทยและชาวจีนที่สามีเห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัว ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้มีความรู้และเห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัว

เช่นเดียวกัน สำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจคือระยะรายได้คน พบว่าทั้งในกลุ่มสตรีชาวจีนและชาวไทย อัตราส่วนของผู้ที่มีความรู้และมีทัศนคติในทางเห็นด้วยกับการวางแผนครอบครัวได้ลดลงในกลุ่มสตรีที่มีรายได้สูงขึ้น

สำหรับสตรีที่ปฏิบัติการวางแผนครอบครัวหรืออีกนัยหนึ่ง คือสตรีที่เคยใช้และกำลังใช้การป้องกันการปฏิสนธิ พบว่าผลการศึกษาค้นคว้าสนับสนุนสมมุติฐานที่ตั้งไว้ว่า ผู้ที่ปฏิบัติวิธีการวางแผนครอบครัวนั้น มีอัตราส่วนลดลงในกลุ่มสตรีที่ถือการบุตรจำนวนมากขึ้น และมีอัตราส่วนสูงขึ้นในกลุ่มสตรีที่มีบุตรมีชีวิตจำนวนมากขึ้น และในกลุ่มสตรีที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น ผลการศึกษานพบในกลุ่มสตรีทั้งชาวจีนและชาวไทย การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยอันมีผลต่อการปฏิบัติ วิธีการวางแผนครอบครัว ปรากฏว่า อัตราการใช้การป้องกันการปฏิสนธิกลับเพิ่มขึ้นในกลุ่มสตรีชาวจีนที่มีอายุสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทางตรงกันข้ามกับสมมุติฐาน แต่สำหรับสตรีชาวไทย พบว่าอัตราการใช้ลดลงในกลุ่มสตรีที่มีอายุสูงขึ้น สำหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจคือรายได้คนนั้นไม่สู้จะมีผลเท่าใดนักต่อการปฏิบัติวิธีการวางแผนครอบครัวของสตรีเหล่านี้ เพราะปรากฏว่าอัตราการใช้การป้องกันการปฏิสนธิเพิ่มขึ้นในกลุ่มสตรีที่มีรายได้ระดับหนึ่งคือไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทเท่านั้น สตรีที่มีรายได้สูงกวานั้นอัตราการใช้เริ่มลดลง

การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านการวางแผนครอบครัวของสตรีที่เคยใช้และกำลังใช้การป้องกันการปฏิสนธิ พบว่า วิธีที่นิยมใช้คือ หวงอนามัย ยาเม็ดรับประทานและการทำหมัน สตรีชาวจีนนิยมใช้ยาเม็ดรับประทาน หวงอนามัย และการทำหมันตามลำดับ สตรีชาวไทยนิยมใช้หวงอนามัย ฉารการทำหมัน และยาเม็ดรับประทานตามลำดับ สตรีอายุน้อยนิยมใช้การป้องกันการปฏิสนธิแบบไม่ถาวรคือหวงอนามัยและยาเม็ดรับประทาน สตรีสูงอายุนิยมใช้การทำหมัน สตรีชาวไทยส่วนใหญ่เริ่มใช้การป้องกันการปฏิสนธิเมื่อมีบุตรจำนวนน้อยกว่าสตรีชาวจีน คือประมาณ ๒-๓ คน แต่สตรีชาวจีนส่วนใหญ่เริ่มใช้เมื่อบุตรแล้ว ๔ - ๕ คน เมื่อถามถึงเหตุผลในการใช้วิธีการป้องกันการปฏิสนธิ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อยุติการมีบุตรตลอดไป คือชาวจีนร้อยละ ๕๖ ชาวไทยร้อยละ ๖๐ สำหรับความเห็นเกี่ยวกับการป้องกันการปฏิสนธิที่คิดที่สุด สตรีทั้งสองเชื้อชาติตอบว่า ยาเม็ดรับประทานเป็นอัตราส่วนมากที่สุด ในจำนวนสตรีที่เคยใช้แต่ในขณะที่ทำการสัมภาษณ์ได้เลิกใช้วิธีการป้องกันการปฏิสนธิแล้ว ทั้งสตรีชาวจีนและชาวไทยส่วนใหญ่ตอบว่าสาเหตุที่เลิกใช้เพราะมีอาการแทรกซ้อน โดยเฉพาะสตรีที่ใช้อยาเม็ดรับประทานและหวงอนามัย